
 
  
        

      -สำเนาคูฉบับ-              
รายงานการประชมุสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งท่ี 1 

วันพุธ ที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 

-------------------------------------- 
ผูมาประชุม 
 
ลำดบัท่ี ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1. นายสมพร สินจรูญศักดิ ์ ประธานสภา ทต.ทุงหวา สมพร  สินจรูญศักดิ์  
2. นายพิทักษ มณีโชติ สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา พิทักษ  มณีโชติ  
3. นายชำนิ สมัยอยู สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ชำนิ  สมัยอยู  
4. นายสนิท ปาวัล สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สนิท  ปาวัล  
5. สิบเอกราเหม หีมปอง สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ราเหม  หีมปอง  
6. นายกิจจา ทอดทิ้ง สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา กิจจา  ทอดทิ้ง  
7. นายอรุณ ทุงหวา สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา อรุณ  ทุงหวา  
8. นายณัฐดนัย เหลาวทัญ ู สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ณัฐดนัย  เหลาวทัญ ู  
9. นายสมาน  สะอาดดี สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา สมาน สะอาดดี  
10. นายเทอดศิลป บุญเสน สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา เทอดศิลป  บุญเสน  
11. นายชัยวัฒน เตยแกว สมาชิกสภา ทต.ทุงหวา ชัยวัฒน  เตยแกว  
12. นายเสฏฐะวิชช หมวดจันทร ปลัดเทศบาล เสฏฐะวิชช  หมวดจันทร  

 
ผูไมมาประชมุ 

1. นายสมหมาย  ลาทัพ             ลากิจ 
 
ผูเขารวมประชุม 
 

ลำดับท่ี ชื่อตัว – ชื่อสกุล ตำแหนง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1. นายเสนีย  อนันตอัมพร นายกเทศมนตรี เสนีย อนันตอัมพร  
2 นายสนิท    เอ้ียวซิโป รองนายกเทศมนตรี สนิท  เอ้ียวซิโป  
3. นายดุสิต   ทุงหวา รองนายกเทศมนตรี ดุสิต  ทุงหวา  
4. นายธนวรรธ   ธรรมชูโชติ เลขานุการนายกฯ ธนวรรธ ธรรมชูโชต ิ  
5. นายวีระศักดิ์ ใจสมุทร ทีป่รึกษานายกฯ วีระศักดิ์  ใจสมุทร  
6. นายชาคริต หีมปอง นายชางโยธา ชาคริต  หีมปอง  
7. นางสาวยศสรัล  หีมปอง หัวหนาสำนักปลัด ยศสรัล  หีมปอง  
8. นางสาวนภัสนันท จินตสกุล นักจัดการงานทั่วไป นภัสนันท  จินตสกลุ  
9. นางสาวผการัตน หลังเถาะ นักวิเคราะหฯ ผการัตน  หลังเถาะ  
10. นายธนพล เชาวพอง นักวิชาการพัสดุ ธนพล  เชาวพอง  
11. นายจำเริญ มานะกลา ผช.นักพัฒนาชุมชน จำเริญ  มานะกลา  
12. นางสาวณัฐวภัสสร    ทิพยนรากุล นักจัดการงานทั่วไป ณัฐวภัสสร  ทิพยนรากุล  
13. นางกรวีร จุณศักดิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคล กรวีร  จุณศกัดิ์ศรี  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 
 
 

 
นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 

(เลขานุการสภา) 
 
 
 
 
 
 

นายสมพร  สินจรญูศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 1 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ระเบยีบวาระที่ 2 

 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
 

นายณัฐดนัย เหลาวทัญู 
    (สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

         เมื่อถึงเวลา 10.00 น.  นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร เลขานุการสภาฯ ไดตรวจ
รายชื่อสมาชิกผูมาประชุม ฯ ครบองคประชุม แลวจงึขอเชิญสมาชกิเขาหองประชมุ 
 

         เรียนทานประธานสภาที่เคารพ วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา 
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565  ขณะนี้สมาชิกสภาเทศบาล มาครบ
องคประชุมแลว ขอเชิญทานประธานสภาเทศบาล  ทำหนาที่และดำเนินการประชุมไป
ตามระเบียบวาระการประชุม ครับ 
 

 สวัสดีครับ ทานสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุงหวา คณะผูบริหารเทศบาล 
ปลัดเทศบาล หัวหนาสวนราชการ และทานผูมีเกียรติทุกทานครับ วันนี้เปนวันที่สภา
เทศบาลไดกำหนดเรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามญั สมัยที่ 4 ครัง้ที่ 1 ประจำป พ.ศ. 
2565 ซึง่เจาหนาที่ของสภาเทศบาลไดจัดสงระเบียบวาระการประชุม ไปใหทานทราบเปน
การลวงหนาแลวนั้น โดยในวันนี้มีทานสมาชิกสภามาเขารวมประชุม จำนวน 11 ทาน 
ครบองคประชมุ  ผมจึงขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 
ครัง้ที่ 1 ประจำป พ.ศ. 2565 ตามระเบียบวาระที่กำหนดดังตอไปนี้ 
 
เรื่องประธานสภาแจงท่ีประชมุทราบ 
 

         นายสมหมาย  ลาทัพ  แจงลากิจ 
           
 
เรื่องรับรองรายงานการประชมุครั้งที่แลว 
 

ประธานสภาฯ  นำเขาสูระเบยีบวาระที่  2  เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ ครั้งท่ีแลว 
 

 ตอไปผมจะนำเขาสูระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาล ครั้งท่ีแลว  คือ รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 
3 ครั้งที่ 4 ประจำป 2565 เมื่อวันที่ 27  กันยายน พ.ศ.2565 ขอเชิญคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุม คุณณัฐดนยั  เหลาวทัญ ูครับ 

 
          เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ  คณะผูบริหาร  หัวหนาสวนราชการ  
และแขกผูมีเกียรติที่เขารวมรับฟงการประชุมสภาเทศบาลในวันนี้ ผมนายณัฐดนัย  
เหลาวทัญู สมาชิกสภาเทศบาล  ขอสรุปผลการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลทุงหวา จากการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ 
สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 4 ประจำป 2565 เมื่อวันที่  27กันยายน พ.ศ.2565 ที่เลขานุการสภา
เทศบาลไดบันทึกไว ปรากฏวาถูกตองครบถวน  คณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมฯ  จึงไดเสนอรางรายงานการประชุมสภาเทศบาล ดังกลาว มาเพื่อพิจารณา
รับรองตอไปครบั 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร 
(เลขานุการสภา) 

 
 
 
 

 
     
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 

ที่ประชุมสภา 
 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
มตทิี่ประชุมสภา 

 
 

ระเบียบวาระที ่3 

 
นายสมพร  สินจรูญศกัดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

          ขอบคุณคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้ง 3 ทานที่ไดตรวจรายงาน
การประชุมเปนที่เรียบรอยแลว ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาล นำเสนอการตรวจ
รายงานการประชุมสภาเทศบาล ครับ 
 
          เรียนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหารเทศบาล ตลอดจน
หัวหนาสวนราชการ  รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 
ครั้งที่ 4 ประจำป 2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2565 ณ  หองประชุมสภาเทศบาล
ตำบลทุงหวา ซึ่งรายงานการประชุมทั้งหมด  มีจำนวน  16 หนา  ขอใหสมาชิกสภา
เทศบาล ดูพรอมกันไปนะครับ หนา 1 – หนา 16  มีสมาชิกทานใดจะแกไขรายงานการ
ประชุมบาง  ถาไมมีสมาชิกทานใดขอแกไขในรายงานการประชุมฉบับนี้  จึงขอใหมีการ
รับรองรายงานการประชุมตอไปครับ 
 

          ขอบคุณทานเลขานุการสภาเทศบาลครับ ตามท่ีทานเลขานุการสภา ไดนำการ
ตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลไปแลวนั้น มีสมาชิกทานใดจะแกไขรายงานการ
ประชุมบางไหมครับ  
 
          ไมมี 
 
          ถาไมมี ผมขอมตินะครับ สมาชิกทานใดเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 4 ประจำป 2565 เมื่อวันที่ 27 
กันยายน พ.ศ.2565   โปรดยกมือครับ  
 
          รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลทุงหวา สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 
4 ประจำป พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565   
 
กระทูถาม 
 
        ไมมี 

 
 

เรื่องเพื่อพิจารณา 
 
4.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการ รับโอนทรัพยสินตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแหลงทองเท่ียว ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัย
นักทองเท่ียวอันดามันและอทุยานธรณีโลกสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 
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นายสมพร  สินจรญูศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 

นายชาครติ  หีมปอง 
(นายชางโยธา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         ตอไปเปนการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.1 ญัตติขอความเห็นชอบในการรับโอน
ทรัพยสินตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ติดตั้งกลองวงจรปด 
(CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญ คุณชาคริต  หีมปอง  ตำแหนง นายชางโยธา  
ชี้แจงรายละเอียดครับ 
 
          เรียน  ประธานสภาเทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทาน ผม 
นายชาคริต  หีมปอง  ตำแหนง นายชางโยธา  ขอทำหนาทีช่ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับการ
รับโอนทรัพยสินตามโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ติดตั้งกลอง
วงจรปด (CCTV) เพื่อรักษาความปลอดภัยนักทองเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลก
สตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564  
 
          ตามหนังสือ จังหวัดสตูล ดวนที่สุด ที่ สต0017.2/ว5018 ลงวันที่ 29 กันยายน 
2565 แจงเรื่อง การโอนทรัพยสินของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน สืบเนื่องจากการ
ประชุม คณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ครั้งที่ 2/2565 
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ผานระบบวีดิทัศนทางไกล (Video Conference System) 
เพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบรางแผนปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
กลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน และขอความเห็นชอบการโอนสินทรัพยที่ เกิดจาก
งบประมาณรายจายของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน  
 
         ท่ีทำการปกครองจังหวัดสตูล ไดรับแจงจากจังหวัดสตูลวา กลุมจังหวัดภาคใตฝง
อันดามัน (กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต ระนอง และสตูล) ไดมีมติเห็นชอบใหโอนสินทรัพยที่
เกิดจากโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ที่
จังหวัดดำเนินการแลวเสร็จ เพ่ือใหการดำเนินการโอนสินทรัพยที่เกิดจากงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติราชการประจำปของกลุมจังหวัดภาคใตฝงอันดามัน ตามโครงการสงเสริมและ
พัฒนาศักยภาพแหลงทองเที่ยว ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ือรักษาความปลอดภัย
นักทองเที่ยวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 เปนไป
ดวยความเรียบรอย จึงไดขอใหเทศบาลตำบลทุงหวา (หนวยงานรับโอนทรัพยสิน) 
ตรวจสอบรายการทรัพยสินใหถูกตอง และใหนำเขาสูที่ประชุมสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณา
ใหความเห็นชอบในการรับโอนทรัพยสินดังกลาว และรายงานใหที่ทำการปกครองจังหวัด
สตูลทราบตอไป 
 
 ในสวนของบัญชีสงมอบวัสดุและครุภัณฑในการติดตั้งระบบ ทางฝายเลขานุการ
สภา ไดสงใหทานสมาชิกทุกคนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้เรียบรอยแลว สำหรับ
เทศบาลตำบลทุงหวา ไดรับโอนกลองโทรทัศนวงจรปด จำนวน 25 ตัว พรอมครุภัณฑใน
การติดตั้งระบบ มูลคารวมทั้งสิ้น 2,449,712.33 บาท ซึ่งเทศบาลตำบลทุงหวาจะตอง
เปนผูรับผิดชอบดูแล ซอมแซม บำรุงรักษาใหอยูในสภาพดี พรอมใชงาน ตลอดจน
รับผิดชอบคากระแสไฟฟาที่เกิดขึ้นจากการใชงานกลองวงจรปด (CCTV) และอุปกรณ
กลอง ดังรายละเอียดท่ีไดแจกไปใหทุกทานแลวครับ  
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
  นายพิทักษ  มณีโชติ 
   (สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 

 
 
 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
     มตทิี่ประชุมสภา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     มติที่ประชุมสภา 
 
 
 
 
 

          แตขณะนี้ จากที่ผมไดตรวจสอบการทำงานของกลองดังกลาว ปรากฏวา กลอง
ชำรุดใชงานไมได จำนวน 4 จุด คือบริเวณหนา ธกส. 2 จุด และ บริเวณสามแยก ทุงปรือ 
อีก 2 จุด (ทราบมาวาเกิดจากการเฉ่ียวชน แตทางเราไมมีหลักฐานหาคูกรณีไมไดครับ) ได
แจงใหผูรับผิดชอบงานพัสดุ  แจงไปยังเจาของงบประมาณ คือ ที่ทำการปกครองจังหวัด
ทราบแลว เมื่ออาทิตยกอน แตยังไมไดรับการแกไข ในการรับโอนทรัพยสินดังกลาวก็ให
เปนอำนาจของสภาเทศบาลตำบลทุงหวาในการพิจารณาวาจะรับโอนในวันนี้หรือไม หรือ
วารอใหซอมแซมใหแลวเสร็จกอนแลวคอยรับโอนครับ 
 
          กองชาง ไดชี้แจงรายละเอียดใหสภาแหงนี้ทราบแลว มีสมาชิกสภาทานใดจะ
อภิปรายเพ่ิมเติมอีกหรือไมครับ  
 
          เรียนทานประธานสภา ทานสมาชิกสภาเทศบาล คณะผูบริหารเทศบาล 
ตลอดจนหัวหนาสวนราชการทุกทาน ผมนายพิทักษ  มณีโชติ สมาชิกสภาเทศบาล ขอ
อนุญาตนำเรียนตอที่ประชุมใหทราบวา จากการที่ทางสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุงหวา
ทุกทานไดปรึกษาหารือกันแลว ไดขอสรุปวา ควรจะรับโอนกลองวงจรปดหลังจากที่
ซอมแซมใหแลวเสร็จกอนครับ เพราะจะมีคาใชจายในการซอมแซมซึ่งเทศบาลจะตอง
รับผิดชอบ ผมอยากจะเรียนถามทานประธานสภาวาใหหนวยงานผูรบัผิดชอบดำเนินการ
ซอมแซมใหเสร็จเรียบรอยกอนจะไดหรือไมครบั 

 
          คอยรับโอนก็ไดครับ ถาไมมีสมาชิกสภา ทานใดขออภิปรายเพ่ิมเติม ผมจะขอมติ
จากที่ประชุมสภาเทศบาล โดยจะแยกเปน 2 แนวทาง ดังนี้ 
          1. สมาชิกทานใดเห็นควรใหซอมแซมใหแลวเสร็จกอนรับโอนกลองวงจรปด ขอ
ไดโปรดยกมือขึ้นใหพนศีรษะ เชิญฝายเลขานุการสภาชวยนับจำนวนสมาชิกสภาที่ใหการ
อนุมัติดวย 
 
            - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัต ิ 10  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัต ิ  ไมมี 
            - งดออกเสียง    1  คน 
 
           2.สมาชิกทานใดเห็นควรรับโอนทรัพยสินตามโครงการสงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพแหลงทองเที่ยว ติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) เพ่ือรักษาความปลอดภัย
นักทองเท่ียวอันดามันและอุทยานธรณีโลกสตูล ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอได
โปรดยกมือข้ึนใหพนศีรษะ เชิญฝายเลขานุการสภาชวยนับจำนวนสมาชิกสภาที่ใหการ
อนุมัติดวย 
 
            - มีสมาชิกสภาฯ  อนุมัต ิ   0  คน 
            - สมาชิกสภาฯ ไมอนุมัต ิ 10 คน 
            - งดออกเสียง    1  คน 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
    (ประธานสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 

 
นายเสนีย  อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           จึงเปนอันวามติท่ีประชุมสภาแหงนี้ เห็นควรใหเจาของงบประมาณซอมแซม
ใหแลวเสร็จกอนรับโอนกลองวงจรปด ดวยคะแนนเสียง 10 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง 
จากผูเขารวมประชุม 11 ทาน ครับ 
 
4.2 ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเปนคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา 
 
           ตอไปเปนการประชุมในระเบียบวาระที่ 4.2  ญัตติพิจารณาคัดเลือกสมาชิก
สภาเทศบาลเปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา      
ขอเชิญ เลขานุการสภาไดชี้แจงระเบียบที่เก่ียวของครับ 
 

          เรียนทานประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  ผมนายเสนีย  
อนันตอัมพร  นายกเทศมนตรี ขอชี้แจงรายละเอียดการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล
เปนคณะกรรมการฯ ดังนี้ครับ 
          ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑเพ่ือ
สนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับทองถ่ินหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เปนผูดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนภายใตความเห็นชอบของคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพนั้น 
          ดวยคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ มีวาระอยูในตำแหนงคราวละ 4 
ป เมื่อคณะกรรมการอยูในวาระครบ 4 ปแลว ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ให
กรรมการที่ครบวาระนั้น อยูในตำแหนงปฏิบัติหนาท่ีตอไป จนกวากรรมการไดมีการ
แตงตั้งกรรมการขึ้นใหม ทัง้นี้ ตองไมเกินหกสิบวัน  
 
           คณะกรรมการบริหารกองทนุหลักประกันสขุภาพ มีอำนาจหนาที่ดังตอไปนี้  

1. พิจารณาอนุมัตแิผนการเงินประจำปของกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
2. พิจารณาอนุมัติโครงการหรือกิจกรรม ใหเปนไปตามวัตถุประสงคของ

กองทุน ขอ 10 
3. ออกระเบียบที่จำเปนเพ่ือประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน ทั้งนี้ ตองไม

ขัดหรือแยงกับประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแหงชาติ พ.ศ.2561 
4. สนับสนุนใหบุคคลในทองถิ่นสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทั้งท่ีบาน ใน

ชุมชน หรือหนวยบริการ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
           ในการนี้ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา จะ 
ครบวาระในการดำรงตำแหนง ในวันที่ 25  ธันวาคม 2565 จึงมีความจำเปนจะตองทำ
การมอบหมายสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 ทาน เพ่ือใหนายกเทศมนตรีตำบลทุงหวา 
เปนผูออกคำสั่งแตงตั้งเปนคณะกรรมการกองทุนฯ และแจงใหสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแหงชาติ ทราบตอไป 
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นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
นายณัฐดนัย เหลาวทัญู 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 

สิบเอกราเหม  หีมปอง 
นายพิทักษ  มณีโชติ 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 
 

 
 

 
ที่ประชุม 

 
 

นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายกิจจา  ทอดทิ้ง 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 
 

    นายสนิท  ปาวัล 
นายชัยวัฒน  เตยแกว 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

           ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลที่สมควรทำหนาที่เปนคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา เรียงตามลำดับ จนครบ 2 คน ขอ
เชิญครับ 
 

            ผมขอเสนอ นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา คนที่ 1 
 
            ขอผูรับรองดวยครับ 
 
 

            ขอรับรองครับ 
            ขอรับรองครับ 
 
            ผู รับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาท าน ใดจะเสนอสมาชิ กท าน อ่ืน เป น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา คนที่ 1 อีกหรือไม  
เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก สรปุวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติ
เห็นชอบให นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ เปนคณะกรรมการคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา คนที่ 1  
 
            รับทราบ 
 
           ขอเชิญทานสมาชิกไดเสนอชื่อบุคคลทำหนาที่เปนคณะกรรมการกองทุน
หลกัประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา คนที่ 2  

 
            ขอเสนอ สิบเอกราเหม  หีมปอง เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา คนที่ 2  

 
            ขอผูรับรองดวยครบั 
 
 

            ขอรบัรองครบั 
            ขอรับรองครับ 
 
            ผู รับรองถูกตอง มีสมาชิกสภาท าน ใดจะเสนอสมาชิ กท าน อ่ืน เป น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา คนที่ 2 อีกหรือไม  
เมื่อไมมีสมาชิกทานใดเสนอสมาชิกทานอื่นอีก สรุปวาที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ มีมติ
เห็นชอบให สิบเอกราเหม  หีมปอง เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ
เทศบาลตำบลทุงหวา คนที่ 2 
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ที่ประชุม 
 
 

มติที่ประชุมสภา 

 
 
 
 
 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6 
 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
นายณัฐดนัย เหลาวทัญู 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            รับทราบ 
 
             มีมติเห็นชอบ คัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 2 คน คอื 
             1. นายสมพร  สนิจรูญศักดิ ์
             2. สิบเอกราเหม  หีมปอง 
             เปนคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลทุงหวา จำนวน 
10 เสียง งดออกเสียง จำนวน 1 เสียง 

 
เรื่องที่เสนอใหม 
           ไมมี 
 
เรื่องอื่น ๆ  
ประธานสภาเทศบาล นำเขาสูระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอืน่ ๆ 
           
          มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใดหรือผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอในระเบียบ
วาระนี้ประการใดอีกหรือไม เชิญแจงไดครบั 
 
          เรยีนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหารเทศบาล ตลอดจน
หัวหนาสวนราชการทุกทาน ผมนายณัฐดนัย  เหลาวทัญู มีเรื่องที่จะแจงตอที่ประชุม
สภา ดังนีค้รับ 
          1. ชาวบานละแวกบานนางชาตรี  ลัคนาวงศ แจงขอขอบคุณทางเทศบาลท่ี
ชวยประสานงานกับแขวงการทางในการวางทอใหมให ก็ยังไมรูวาจะแกปญหาไดหรือ
เปลา แตมีการเปลี่ยนแปลงเคาก็ดีใจ ตองดูวาปหนาวามันจะทวมหรือเปลา หวังวาจะ
แกปญหาไดไมมากก็นอย 
           2. หารืออยากใหเทศบาลมีงบในการลอกคูน้ำ สำรวจวาตรงไหนมีปญหาดิน
มันเต็มเพราะแถวบานเรามีการขนดิน บรรทุกดิน ขายหนาดิน ดินเต็มในคูทุกๆ ป ถา
เปนรถของทางหลวงที่ผมประสานใหแถวบานอดีตกำนันราตรี รถ JCB (แมคโคร) มี
คันเดียว กวาจะไดตองตอคิวกันนาน เทศบาลไมไดลอกคูเปนเวลาหลายปแลว ลองให
กองชางประเมินงบประมาณดู และใหสมาชิกสภาแจงมา อยากใหตั้งงบประมาณ
เพ่ือใหทำไดเปนกิจวัตรประจำปทุกป  
           3. ผมไดรับแจงวาถนนหนาบานครูสนธิ ลิ่มสายฮั้ว ชำรุดเปนหลุมเปนบอ 
ชวยซอมใหหนอย ผมไดสอบถามแขวงการทางวาพี่เอายางมอตอยมาจากไหน เคา
บอกวา เคาซื้อยางมอตอยสำเร็จรูป กระสอบละ 20 กก. ราคาประมาณ 200-300 
บาท ผมเห็นวาถนนบานเราชำรุดเยอะเอา ในสวนที่เทศบาลรับผิดชอบ จะไดเอาไว
ซอมแซม และมีอีกหลายท่ีที่ชำรุด เชน บริเวณขางบานผูใหญศรชัย  สินจรูญศักดิ์ 
ซอยขางรานนายโชคชัย  คีรีรัตน (ขางโรงเรียนอนุบาลทุงหวา) ซึ่งอุดปูนหลายรอบ
แลว พอมันแข็งแลวมันจะกรอบตองอุดบอย ๆ ไมนานก็ชำรุดอีกอาจจะซื้อไวปละ 20 
กระสอบ ใชเงินไมมาก ใหเจาหนาที่ของเทศบาลทำเอง จะประหยัดงบประมาณและ
ชวยบรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนได ฝากเรื่องมายังฝายบริหารไดพิจารณาดวยครับ 
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นายกิจจา  ทอดทิ้ง 

(สมาชิกสภาเทศบาล) 
 
 
 
 
 
 
 

 
สิบเอกราเหม หีมปอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 

             4. เทาท่ีผานมาผมไมแนใจวาทางเทศบาลมีกิจกรรมสามารถตรวจสุขภาพ
ประจำปใหกับพ่ีนองประชาชนในเขตเทศบาลหรือไม อยากใหมีตรงนี้จริงๆ  ตั้งแตผม
เขามาทำงานไดรับขาววามีพี่นองปวยเปนนั่นเปนนี่ เสียชีวิตบาง ปวยเรื้อรังบาง  ของ
พวกนี้ถาเรารูแตเนิ่น ๆ โดยการเขาถึงประชาชน ใหประชาชนเขาถึงการตรวจสุขภาพ
ที่ดีอาจชวยไดบางไมมากก็นอย 
             5. เรื่องการประชาสัมพันธ ทางเทศบาลเราเคยรวมงานกับ อบต. การจัด
งานกีฬาสี หรือวาเตะบอลการกุศลก็แลวแต  ผมสังเกตุดวยตัวเอง อบต.มีการ
ประชาสัมพันธที่ดีมาก โดยใชกลองถายรูปซึ่งไมใชกลองโทรศัพท ใหภาพท่ีคมชัดกวา 
มีการโฟกัส สื่อสารไดดีกวา อาจจะสงเจาหนาที่ไปเรียนถายภาพ รูปถายเปนสิ่งเดียวที่
บอกไดวา สมาชิกสภาเทศบาล ผูบริหารหรือใครก็แลวแตทำงานตรงไหนบาง แตบาง
รูปไมชัดอาจทำใหเปนการประชาสัมพันธที่ไมดี เพราะการประชาสัมพันธผมมองวา
เปนสิ่งสำคัญมาก เปนการสงสารให พ่ีนองประชาชนรับรูวาเทศบาลไดมีการทำ
อะไรบาง มีการสื่ออะไรใหกับพ่ีนองประชาชนบาง บางสิ่งบางอยางผมไดรับการ
รองเรียนมาวา เทศบาลจัดกิจกรรมชาวบานไมรูเรื่องเลย ประชาสัมพันธไมถึง หรือให
ชาวบานไปรูเอง  เขาใจวาเทศบาลมีเสียงตามสายแตใชวาทุกคนจะไดอยูบาน
ตลอดเวลา อาจประชาสัมพันธรูปแบบอื่น อันนี้เปนโจทยใหทางฝายบริหารพิจารณา
วาจะสงเสริมประชาสัมพันธอยางไร  ประชาสัมพันธ ภาษาอังกฤษ เรียกวา PR 
(Public Relation) มันจะชวยสื่อสารจากเทศบาลไปยังชาวบาน ชาวบานจะเขาถึงเรา
งายกวา จะไดรูวาเทศบาลมีแนวคิด มีโครงการตรงไหน เพ่ือจะไดหาขอมูลรวมกัน 
หรือมีขอเสนอแนะ ติดขัดตรงไหน มีปญหาหรือไม ผมก็มีเรี่องที่จะนำเสนอเทานี้ 
ขอบคุณครับ 
 
          เรยีนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหารเทศบาล ตลอดจน
หัวหนาสวนราชการทุกทาน ผมนายกิจจา  ทอดทิ้ง มีเรื่องที่จะแจงตอท่ีประชุมสภา 
ดังนี้ครับ 
          1. บานผูชวยผูใหญบาน นายธัญญา  หีมปอง ขอประปาจากสามแยก หมู 1 
ไปยังโรงกะป หมู 1 ตอนนี้ยังไมมีประปาใช 
          2. ขอขยายเสาไฟฟา บริเวณขางบานนางสาวอุไรรัตน  จิตตหลัง จะลงหมอ
ไฟแตยังไมมีเสา 
          3. ฝากเรื่องกองชางและคณะผูบริหารเทศบาลซอมแซมสนามฟุตซอลบาน
ทาเรอืดวยครับ เพราะสนามแตกไมสามารถใชงานได  
 
          เรยีนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหารเทศบาล ตลอดจน
หัวหนาสวนราชการทุกทาน ผมสิบเอกราเหม  หีมปอง มีเรื่องท่ีจะแจงตอที่ประชุม
สภา เรื่องที่จะพูดตอไปนี้ ผมเคยเสนอไปครั้งหนึ่งแลวถนนซอยสะอาดดี ซอยบานครู
วิจิตร  เศษแอ ทอระบายน้ำชำรุดจากฝนตกหนักเมื่อเดือนที่แลว ทอระบายน้ำพังไป 2 
ทอ ถนนพรอมที่จะขาดได ฝากกองชางไปสำรวจความเสียหายและซอมแซมใหดวย
ครับ 
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นายชาคริต  หีมปอง 
(นายชางโยธา) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สิบเอกราเหม หีมปอง 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นายเสนีย  อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           ผมขออนุญาตชี้แจงเรื่องที่ สท.กิจจา  ทอดทิ้ง และ สิบเอกราเหม หีมปอง 
ไดปรึกษาหารือมา สนามฟุตซอล เทศบาลไดงบประมาณของ สส.สมัยนั้นในป 2552 
ประมาณ13 ปไดแลว ก็ยอมเสื่อมไปตามสภาพ ถาเทียบกับที่อื่นเราใชคุมคามาก กอง
ชางจะลงไปสำรวจวาซอมแซมไดขนาดไหน เพราะอุปกรณการผลิตจากโรงงาน
โดยตรง เราจะใชของใหมไปเปลี่ยนของเกาอาจจะไมได ตองขอเวลาสำรวจและ
ทดสอบดูกอน 
           เรื่องคูระบายน้ำซอยบานนายวิจิตร  เศษแอ เนื่องจากวาเวลาฝนตกนาน ๆ 
และตกปริมาณเยอะทำใหน้ำไหลหลาก ลำหวยมีลักษณะท่ีคดเคี้ยว ตื้นเขินคับแคบ 
บริเวณบานนายวิจิตร มีการกอสรางสิ่งลุกล้ำลำน้ำทำรั้วเสารั้วลงในหวย มีหลายจุดที่
ตองแกไข บานนายดาหมาด  สงขาว ดวยทำรั้วลุกล้ำในลำคลอง กีดขวางทางน้ำโดย
ไมไดขออนุญาตเทศบาล เปนสาเหตุทำใหน้ำมีการกัดเซาะตลิ่งพัง ทอระบายน้ำวางไม
ตรางกับทางน้ำทำใหมีการกัดเซาะพัง กองชางจะลงไปสำรวจและหาวิธีแกไขบรรเทา
ความเดือดรอนใหชาวบานใหครับ 
 
          จากที่กองชางชี้แจงมา สำหรับบานนายดาหมาด  สงขาว  คลองตรงนั้น
ชาวบานก็มาปรึกษาผมวาจะทำแบบไหน เพราะวาแกปญหาไมไดถาใตสะพาน
ชาวบานไมใหที่ดินขุดลอกคู ตรงนั้นแกนิดเดียวครับ ไมตองขุดขางบน ขุดขางลางจาก
สะพานลงไปขางลางถึงบอกุงรองนายก ขุดใหกวางและลึกน้ำจะไมลนครับ แกไขได
อยางเดียว แตสาเหตุเคาไมใหที่ ขอบคุณมากครับ 
 
         เรียนทานประธานสภา และสมาชิกเทศบาลผูทรงเกียรติ  กอนอ่ืนตอง
ขอขอบคุณทานสมาชิกสภาที่ไดเสนอเรื่องความเดือดรอนมาใหทราบ ทางฝายบริหาร
ไมไดนิ่งนอนใจ เรื่องไหนแกไขไดก็บรรเทาแกไขไปกอน ใหกองชางลงไปสำรวจดูความ
เดือดรอนที่สามารถทำไดก็พยายามจะทำ สวนมาตรการระยะยาวก็ตองมีสำรองไว ใน
สวนของการระบายน้ำของหมูที่  4 วันกอนไดคุยกับกองชางแลว วานาจะมีการ
ออกแบบคลองตรงนั้นใหมันลาดมาจากขางบนท่ีหวยบอง บอง ทำลงมาจนมาสุดที่บอ
กุงของทานรองนายก ก็หาทางออกแบบอยูวาจะทำอยางไรในระยะยาว เพราะตองใช
งบประมาณมาก  
        สวนเรื่องขยายเขตประปา ขยายเสาไฟฟา ในปงบประมาณ 2566 ก็ตั้งงบไว 
เดีย๋วจะใหกองชางไปสำรวจดูครับ  
        สนามฟุตซอลที่ทาเรือ ผมเขามาใหมๆ ก็ตั้งใจจะทำตรงนั้นใหได แตสภาพที่ดิน
เปนปาชายเลน ตองเขาไปศึกษาวาจะทำอยางไร ก็เห็นอยูวาพ่ีนองชาวทาเรือไมมีที่
สำหรับออกกำลังกายเลย กข็อเวลานิดครับ 
        สวนเรื่องอ่ืน ๆ เรื่องถนนพัง ของ สท.ณัฐดนัย เหลาวทัญู ในป 2565 ในสวน
ของงบประมาณเหลือจาย เรามีโครงการลาดยางถนนหลายสาย ไมรูวาจะครอบคลุม
ถึงในสวนที่ถนนชำรุดหรือไม เดี๋ยวตองเขาไปดู ถาไมครอบคลุมถนนในเขตนั้น ก็ตอง
สั่งซื้อยางมอตอย หรือในชวงท่ีเคาเขามาลาดยาง เราอาจจะไปขอผูรับเหมามาบาง 
เดี๋ยวจะประสานดใูหครับ ฝายบริหารก็มเีรื่องจะชีแ้จงเพียงเทานี้ ขอบคุณครบั 
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นายสนิท  ปาวัล 
(สมาชิกสภาเทศบาล) 

 
 
 
 

นายเสนีย  อนันตอัมพร 

(นายกเทศมนตรี) 
 
 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ์ 
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 

 
นายสมพร  สินจรูญศักดิ ์           
   (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 

 
นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร            
   (เลขานุการสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          เรยีนทานประธาน ทานสมาชิกสภาเทศบาล  คณะผูบริหารเทศบาล ตลอดจน
หัวหนาสวนราชการทุกทาน ผมนายสนิท  ปาวัล มีเรื่องขอแจงฝายบริหาร คือเรื่อง
สนามเด็กเลนที่ทาออย เมื่อกอนของเรามีแตพังแลว ถาจะหาซื้อใหมจะไดหรือไม 
เพราะชาวบานที่มาออกกำลังกายจะพาเด็ก ๆ มาดวย พวกเคาจะไดมีเครื่องเลน
ระหวางรอผูปกครองมาออกกำลังกาย กอนนี้มีสไลเดอรอยูครับ 
 
          สนามเด็กเลน ตอนผมไมไดเขามารับหนาที่ ผมก็เห็นปญหาอยู เพราะลูกไป
เลนอยูครับ แตพอเขามารับตำแหนงวาจะซอม แตทราบวาตอนนี้ทางเทศบาลไดขาย
ทอดตลาดไปซะแลว ถาจะซื้อใหมตองใชงบประมาณหลายบาท เดี๋ยวอาจจะหา
งบประมาณขางนอกมาให ที่จริงสามารถซอมได เสียดายที่ขายไปซะแลวครับ 
 
          เนื่องดวยขณะนี้เปนเวลาเที่ยงแลวไดเวลาสมควร ผมขอเชิญรับประทาน
อาหารเท่ียงที่รานโสแดงกอนครับแลวชวงบายคอยเขามาประชุมตอ ขอพักการประชุม 
จะเริ่มการประชุมในเวลา 13.30 น. 
 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
 
          ตอไป เนื่องดวย จังหวัดสตูลไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวา 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดลงนามในระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565 เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมาย
วาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ินและการปฏิบัติหนาที่ของสภาทองถ่ินใน
ปจจุบัน จังหวัดสตูล จึงไดสงระเบียบดังกลาวเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พิจารณาดำเนินการตอไป ผมจึงขอเชิญ นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร เลขานุการสภา 
ชี้แจงระเบยีบฯ เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานทราบตอไปครับ 
 
          เรียนทานประธานสภาเทศบาลที่เคารพ และสมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน ผม
นายเสฏฐะวิชช  หมวดจันทร ปลัดเทศบาลตำบลทุงหวา ขอเรียนชี้แจงในสวนของ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2565 ดังรายละเอียดตอไปนี้ครับ 
          โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพ่ิมเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น เพ่ือใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอ
ขอบัญญัติทองถิ่นและการปฏิบัติหนาที่ของสภาทองถิ่นในปจจุบัน 
          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ ง และมาตรา 26 แห ง
พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 23 และมาตรา 77 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 
52 วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 
2537 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี ้
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           ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2565” 
           ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป 
           ขอ 3 ใหยกเลิกความในขอ 8 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น  พ.ศ. 2547 ซึ่ งแก ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
           “ขอ 8 วิธีเลือกประธานสภาทองถ่ิน ใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิ
เสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินคนหนึ่ งท่ีตนเห็นวาสมควรให เปนผูดำรงตำแหนง
ประธานสภาทองถิ่น การเสนอนั้นตองมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองไมนอยกวาสองคน 
เวนแตสภาทองถิ่นใดมีสมาชิกสภาทองถิ่นเทาที่มีอยูนอยกวาแปดคน ใหมีสมาชิกสภา
ทองถ่ินรับรองหนึ่งคน โดยใหสมาชิกสภาทองถิ่นแตละคนมีสิทธิรับรองไดเพียงครั้ง
เดยีว ชื่อที่เสนอไมจำกัดจำนวน และใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกผูที่ถูกเสนอ
ชื่อคนหนึ่ง โดยวิธีเขียนหมายเลขประจำตัวของผูที่ถูกเสนอชื่อ เมื่อตรวจนับแลวให
ประธานที่ประชุมประกาศคะแนนตอที่ประชุมสภาทองถ่ิน ผูไดคะแนนสูงสุดเปนผู
ไดรับเลือก ถามีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันหลายคนใหเลือกใหมเฉพาะผูที่ไดคะแนน
สูงสุดนั้นโดยใชวิธีเดิม ถาผลการเลือกใหมปรากฏวายังมีผูไดคะแนนสูงสุดเทากันอีก 
ใหใชวิธีจับสลากเฉพาะผูไดคะแนนสูงสุดเทากัน 
          ใหผูที่ถูกเสนอชื่อไดรับหมายเลขประจำตัวเพ่ือใชในการลงคะแนนเลือกดวย
วิธีจับสลาก โดยใหผูที่ถูกเสนอชื่อตกลงกันวาจะใหคนใดเปนคนจับสลากกอนหลัง 
แลวใหจัดทำบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน มีจำนวนเทากบัจำนวนผูที่ถูก
เสนอชื่อ โดยเขียนหมายเลขประจำตัวตามลำดับใหครบตามจำนวนผูที่ถูกเสนอชื่อ 
หากตกลงกันไมไดใหประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง 
           ใหประธานที่ประชุมประกาศหมายเลขประจำตัวของผูที่ ถูกเสนอชื่อ
ตามลำดับหมายเลข 
           ใหสมาชิกสภาทองถิ่นลงคะแนนเลือกผูท่ีถูกเสนอชื่อ โดยวิธีเขียนหมายเลข
ประจำตัวผูท่ีถูกเสนอชื่อลงในบัตรสลาก ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกัน ใสซอง แลว
นำซองใสลงในหีบที่จัดไวดวยตนเองตอหนาประธานท่ีประชุม 
           วิธีการเสนอชื่อและการรับรองตามวรรคหนึ่งใหนำความในขอ 39 มาใช
บังคับโดยอนุโลม 
           ใหประธานที่ประชุมเชิญสมาชิกสภาทองถิ่นไมนอยกวาสองคนชวยตรวจนับ
คะแนน 
           วิธีจับสลากตามวรรคหนึ่งใหประธานที่ประชุมดำเนินการใหผูไดคะแนนสงูสุด
เทากันตกลงกันเสียกอน วาจะใหผูใดเปนผูจับสลากกอนหลัง หากตกลงกันไมไดให
ประธานที่ประชุมจับสลากวาผูใดจะเปนผูจับสลากกอนหลัง แลวใหจัดทำบัตรสลาก 
ชนิด สี และขนาดอยางเดียวกันตามจำนวนเทากับจำนวนผูไดรับคะแนนสูงสุดเทากัน 
โดยเขียนขอความวา “ไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถิ่น” เพียงบัตรเดียว นอกนั้น
เขียนขอความวา “ไมไดรับเลือกเปนประธานสภาทองถ่ิน”” 
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          ขอ 4 ใหเพ่ิมเติมความตอไปนี้เปนขอ 18/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 
          “ขอ 18/1 เลขานุการสภาทองถิ่นพนจากตำแหนงเมื่อ 
           (1) ตาย 
           (2) ลาออกโดยยื่นหนังสือลาออกตอประธานสภาทองถ่ิน 
           (3) ครบอายุของสภาทองถิ่น 
           (4) มีการยุบสภาทองถิ่น 
           (5) สภาทองถ่ินมีมติใหพนจากตำแหนง 
           กรณีองคการบริหารสวนตำบล เมื่อประธานสภาทองถิ่นรับหนังสือลาออก
จากเลขานุการสภาทองถ่ินแลว ใหเสนอสภาทองถิ่นมีมติใหพนจากตำแหนง” 
           ข อ  5  ให ย ก เลิ ก ค ว า ม ใน ว ร ร ค ส อ งข อ งข อ  1 9  ข อ ง ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 
           “ในการประชุมสภาทองถิ่นครั้งใด ถาไมมีเลขานุการสภาทองถิ่น หรือมีแตไม
อยู หรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได หรือไมยอมปฏิบัติหนาที่ ใหสภาทองถิ่น
เลือกสมาชิกสภาทองถ่ินหรือพนักงานหรือขาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
นั้นคนหนึง่เปนผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการสภาทองถ่ินเฉพาะในการประชุมคราวนัน้ โดย
ใหนำความในขอ 13 และขอ 26 วรรคสอง มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการ
ลงคะแนนเลือกใหกระทำดวยวิธีการยกมือขึ้นพนศีรษะ” 
            ข อ  6  ให ย ก เลิ ก ค ว าม ใน ว ร รค ห นึ่ งข อ งข อ  2 6  ข อ ง ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 
            “ขอ 26 เม่ือถึงกำหนดเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาทองถิ่นมาครบองค
ประชุมแลว แตไมมีประธานสภาทองถิ่นและรองประธานสภาทองถ่ิน หรือมีแตไมอยู
ในที่ประชุมหรืออยูแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหสมาชิกสภาทองถ่ินผูมีอายุมาก
ที่สุดซึ่งอยูในที่ประชุมคราวนั้นเปนประธานท่ีประชุมชั่วคราวเพ่ือดำเนินการใหสมาชิก
สภาทองถ่ินเลือกกันเองเปนประธานที่ประชุมชั่วคราวนั้น โดยให เสนอชื่อและ
ลงคะแนนดวยวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ ถาในระหวางการเลือกนั้นประธานสภาทองถ่ิน
หรือรองประธานสภาทองถ่ินหรือรองประธานสภาทองถ่ินแลวแตกรณีเขามาในที่
ประชุมและยอมปฏิบัติหนาที่ ก็ใหระงับการเลือกนั้น หรือถาเลือกไดแลวก็ใหผูไดรับ
เลือกเปนอันพนหนาที่และใหนำความในขอ 7 และขอ 8 มาใชบังคับโดยอนุโลม” 
            ข อ  7  ให เพิ่ ม เติ ม ค ว า ม ต อ ไป นี้ เป น ข อ  3 6 / 1  ข อ ง ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 
            “ขอ 36/1 เมื่อประธานสภาทองถ่ินเห็นสมควรอาจจัดใหมีการประชุมตาม
กฎหมายวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส” 
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            ข อ  8  ให ย ก เลิ ก ค ว าม ใน ว ร รค ห นึ่ งข อ งข อ  3 8  ข อ ง ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไข
เพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถิ่น (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2554 และใหใชความตอไปนี้แทน 
           “ขอ 38 ญัตติทั้ งหลายตองทำเปนหนังสือยื่นตอประธานสภาทองถิ่น
ลวงหนากอนวันประชุมไมนอยกวาหาวัน เวนแตกรณีใดเปนเรื่องรีบดวนจะยื่นนอย
กวานี้ก็ได แตตองไมนอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงกอนวันประชุมและตองมีสมาชิกสภาทองถ่ิน
รับรองอยางนอยสองคน แตหากสภาทองถ่ินนั้นมีสมาชิกสภาทองถ่ินเหลืออยูนอยกวา
แปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหนึ่งคน เวนแตตามกฎหมายหรือระเบียบนี้
กำหนดวิธีการเสนอญัตติไวเปนอยางอ่ืน” 
          ขอ 9 ใหยกเลิกความในวรรคสามของขอ 56 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 
และใหใชขอความตอไปนี้แทน 
          “ในกรณีที่ประชาชนเปนผูเสนอรางขอบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อ
เสนอขอบัญญัติทองถิ่น ใหประธานสภาทองถิ่นแจงผูแทนของผูเขาชื่อเพ่ือเขารวม
ประชุมสภาทองถ่ิน และผูแทนของผูเขาชื่อมีสิทธิชี้แจงหรือเสนอขอเท็จจริงหรือ
ความเห็นเก่ียวกับรางขอบัญญัติที่เสนอได” 
         ขอ 10  ให เพ่ิมเติมความตอไปนี้ เปนวรรคสี่ของขอ 56 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
         “ในการพิจารณารางขอบัญญัติตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติ
ทองถ่ิน สภาทองถิ่นตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับราง
ขอบัญญัตินั้น” 
         ขอ 11 ใหยกเลิกความในขอ 107 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย
ขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 และใหใชความตอไปนี้แทน 
         “ขอ 107 ภายใตบังคับขอ 103 วิธีเลือกคณะกรรมการสภาทองถ่ินใหสมาชิก
สภาทองถิ่นหรือผูบริหารทองถิ่นเสนอชื่อสมาชิกสภาทองถ่ินหรือบุคคลที่ไมไดเปน
สมาชิกสภาทองถิ่น แลวแตกรณี ในกรณีที่สมาชิกสภาทองถ่ินเปนผูเสนอตองมีสมาชิก
สภาทองถิ่นรับรองไมนอยกวาสองคน เวนแตสภาทองถ่ินใดมีสมาชิกสภาทองถ่ินเทาที่
มีอยูนอยกวาแปดคนใหมีสมาชิกสภาทองถ่ินรับรองหนึ่งคน สวนกรณีที่ผูบริหาร
ทองถ่ินเปนผูเสนอไมตองมีผูรับรอง 
         การเสนอชื่อใหเสนอไดโดยไมจำกัดจำนวน เวนแตที่ประชุมมีมติเปนอยางอ่ืน 
และใหนำวิธีการเลือกตามขอ 12 และขอ 14 มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการ
ลงคะแนนใหใชวิธียกมือขึ้นพนศีรษะ 
         การเลือกกรรมการวิสามัญของสภาทองถ่ินเพ่ือพิจารณารางขอบัญญัติทองถิ่น
ที่มีผูมีสิทธิเลือกตั้งเขาชื่อเสนอตามกฎหมายวาดวยการเขาชื่อเสนอขอบัญญัติทองถ่ิน 
ใหสภาทองถิ่นแตงตั้งผูแทนของผูเขาชื่อตามลำดับรายชื่อผูแทนของผูเขาชื่อที่จะมี
อำนาจดำเนินกิจการที่เก่ียวของกับการเสนอและการพิจารณาขอบัญญัติทองถิ่นเปน
กรรมการวิสามัญไมนอยกวาหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการวิสามัญทั้งหมด” 
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นายสมพร สินจรูญศกัดิ์ 

 (ประธานสภาเทศบาล) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          ขอ 12 ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของขอ 117 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 และใหใชความตอไปนี้แทน 
          “ใหประธานสภาทองถ่ินจัดใหประชาชนท่ีประสงคจะเขาฟงการประชุมไดเขา
ฟงการประชุมและการปรึกษาของสภาทองถิ่นใหเปนไปตามประกาศหลักเกณฑ 
วิธีการ และเงือ่นไขที่สภาทองถ่ินกำหนด” 
          ขอ 13 ใหเพ่ิมเติมความตอไปนี้ เปนวรรคหาของขอ 117 ของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 
          “การถายทอดการประชุมสภาทองถิ่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกสหรือโดยวิธีอื่นใด
จะกระทำไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากประธานสภาทองถ่ิน” 
          ขอ 14 ใหปลัดประทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้ 
                     
                               ประกาศ ณ วันที ่5 ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
                                 พลเอก   อนุพงษ  เผาจินดา 
                                            (อนุพงษ  เผาจินดา) 
                                  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
           ผมขอชี้แจงระเบียบฯ แตเพียงเทานี้ ขอบคุณครบั 
 
          ผมขอขอบคุณทานเลขานุการสภาที่ ไดชี้แจงรายละเอียดของระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคบัการประชุมสภาทองถ่ิน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565 ซึ่ง
เปนการแกไขครั้งลาสุด  ซึ่งเนื้อหาจะเปนเรื่องเก่ียวกับวิธีการเลือกประธานสภา
ทองถิ่น การพนตำแหนงของเลขานุการสภาทองถ่ิน การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  
วิธีการเสนอขอบัญญัติทองถิ่น  การลือกคณะกรรมการทองถ่ิน และการถายทอดการ
ประชุมสภาทองถ่ินทางสื่ออิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหสมาชิกสภาเทศบาลตำบลทุงหวาและ
ผูที่เก่ียวของทุกทานไดใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตอไปครบั 
 
          สำหรับวันนี้การประชมุสภาเทศบาลตำบลทุงหวา ไดดำเนินการมาจนครบทุก
ระเบียบวาระการประชุมตาง ๆ แลว ผมขอขอบคุณทานนายกเทศมนตรี คณะ
ผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกทาน  หัวหนาสวนราชการ  ตลอดจนเจาหนาที่ทุก
ทานที่ไดใหความรวมมือทำใหการประชุมสำเร็จลุลวงไปดวยดี สำหรับวันนี้ผมขอปด
การประชุมครับ     
 
ปดประชุม เวลา 14.30 น. 
 
 

 
                       (ลงชื่อ)      เสฏฐะวิชช  หมวดจันทร       เลขานุการสภาเทศบาล 
                                  (นายเสฎฐะวชิช  หมวดจันทร) 
                                     ปลดัเทศบาลตำบลทุงหวา 
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คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ไดตรวจรายงานการประชุม  เมื่อ 
วันที ่ 23  เดือน  กุมภาพันธ  พ.ศ.2566 
 
 
                      (ลงชือ่)                พิทักษ  มณีโชต ิ

                 (นายพิทกัษ  มณีโชต)ิ 
 
 

                       (ลงชือ่)                กิจจา  ทอดทิง้           
                  (นายกิจจา  ทอดทิง้) 
 

                        
                        (ลงชื่อ)           ณฐัดนัย  เหลาวทัญ ู

              (นายณฐัดนัย  เหลาวทัญ)ู 
 

 
          สภาเทศบาลฯ ไดรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล 
          เมื่อวันที ่ 27  เดอืน  กุมภาพันธ      พ.ศ. 2566    

 
 
                       (ลงชือ่)       สมพร  สินจรูญศกัด     ประธานสภาเทศบาลหวา              

                                         (นายสมพร  สนิจรูญศักดิ)์ 
 

 

 
 

  

 
 

  
    
   

   
 


